



น.ส.พ.จำหน่ายมากที่สุดของปรสท
ไทยรัฐ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

แม่ค้า-แพปลา
มหาชัยคิดโควิด

สอบสวน-หาที่มา
ผู้เตือนการกัก
งานฉลองช่วงปีใหม่

นายกษำซัทหาร-ดร.คมเข้ม
ทุกช่องทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้
จัดงานฉลองนิวเียร์ทุกงาน
ต้องใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ
ขอประชาชน ★ มีต่อหน้า 9

ทราบ

(นายพีระ อาริรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

แม่ค้า

☆ ต่อจากหน้า 1

การคืออยาก เพื่อความสุข ร่วมมือกันไม่ให้เกิด... 3 รอบ ก่อนเคาะตัววันก็ตัว 10 วันหรือไม่ว่า "อนุทิน" ยันทุกกิจกรรมปีใหม่จัดได้... ผู้ป่วยโควิด-19 เชียงรายที่แพทยรักษา...

ที่โรงแรมเวียงอินทร์ วิวอร์ไฮด์ เชียงราย เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค. นายประจัญ ปรียกุลสกุล ผวจ.เชียงราย... ร่วมแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของเชียงราย

ผวจ.เชียงรายกล่าวว่า เชียงรายขณะนี้ทุกอย่าง อยู่ภายใต้การควบคุม ไม่มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ตกใจ หรือ...

ส่วน นพ.วิชรพงษ์กล่าวว่า สถานการณ์ ผู้ติดเชื้อโควิดของเชียงราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยแล้ว โดย รักษาหาย 27 ราย ยังรักษาตัวใน รพ. 30 ราย...

ด้าน นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิดที่รักษา หาย 27 คน ทยอยออกจาก รพ.หลังครบการรักษา

คนป่วยส่วนใหญ่อาการน้อยจนถึงไม่มีอาการ เป็น เพียงเป็นหวัด มีน้ำมูกเล็กน้อย เมื่อหายแล้วก็ส่ง กลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติ เราใช้ระบบ SQ ให้...

ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นหญิงรวม 2 รายที่เข้ารับรักษาตัวใน รพ.และหาย ป่วยแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ส่วนผู้ป่วยชาย...

ขณะเดียวกัน ที่จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร พร้อมนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด แถลงข่าวการพบผู้ติดเชื้อ...

ที่ท่าเทียบเรือท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายกรัฐมนตรี และ รว. กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุม...

ทางด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงว่า นายกรัฐมนตรีในที่ประชุม ศบค. ขอให้ทุกฝ่าย...

โฆษก ศบค.กล่าวต่อว่า ส่วนสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวันที่ 17 ธ.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20 ราย มาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักตัว...

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า เสาธิการสภาความ มั่นคงแห่งชาติ ได้ผ่านมติที่ประชุมทราบว่ามีการ ปรับวันตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้กักตัวใน...



บ.ส.พ.จำหน่ายมากที่สุดของปรสภ
ไทยรัฐ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

ัก โดยเรื่องนี้เป็นขั้นตอนการพิจารณาของคณะ
มการโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข หากมี
มพร้อมในเรื่องทิศทางจะเป็นอย่างไรนั้นเดือน
คงจะมีการนำข้อมูลมาเพิ่มเติมส่วนจะใช้เมื่อ
นั้นจะต้องให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เป็นผู้อนุมัติ
เรื่องหนึ่งว่าจะเหลือ 10 วันตามที่ทดลองหรือไม่
โฆษก ศบค.กล่าวอีกว่านอกจากนี้ที่ประชุม
อบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณา
ใช้ชี้แจงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล
ชนที่มีความลักลั่นกัน ที่ประชุมยังอนุมัติให้มี
จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการฮอนด้าแอลพีจีเอ
แลนด์ 2021 ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค.64 ซึ่ง
รายการแข่งขันต่อเนื่องจากประเทศอื่นขณะที่
สำนักนายกรัฐมนตรีรายงานสถานการณ์การ
หน้าากว่ามี 82 โรงงานที่ผลิตได้วันละ 4.74
ขึ้น มีทั้งส่งออกและใช้ในไทย ไม่อยู่ในภาวะ
แคลน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ทุกการจัดกิจกรรม
อนุญาต โดยเฉพาะงานที่มีคนมาร่วมจำนวน
ผู้จัดงานต้องเสนอขั้นตอนทุกอย่างผู้ว่าราชการ
จัดต้องดูข้อเสนอและไปเทียบกับระเบียบ หาก
ระเบียบก่อนอนุญาตอยู่แล้ว แต่ที่เป็นปัญหาคือ
ออกรอบ ไม่เป็นไปตามที่อนุมัติไว้ ถ้าทุกคน
ามที่ขอไว้ก็จะไม่มีปัญหา ส่วนคอนเสิร์ต
กั้นที่เน้นนครราชสีมาบทรเย็นคือการไม่ทำผิด
บาย ไม่ทำผิดขั้นตอน อย่างทำนอกเหนือที่ขอ
าดไว้ เมื่อมีประกาศให้งดจัดกิจกรรมแล้วยัง
หากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ ยกถามว่าใครผิด
้าที่มีความผิดอีก เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้
้าที่ไม่มีทางเลือกทำให้ทำงานลำบาก

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างแดน
ัดเข้าร่วมทั่วโลกพุ่งทะลุ 75 ล้านคนเสียชีวิต
ว่า 1.68 ล้านคน ที่สหรัฐฯยอดติดเชื้อเพิ่มเป็น
ล้านคน เสียชีวิตรวม 814,629 คน โดยนาย
เคน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะรับการฉีด
ต้านไวรัสของบริษัทไฟเซอร์ ประเทศสหรัฐฯ
ร่วมกับบริษัทไบออนเทค ประเทศเยอรมนี
ายทดสอบทั่วประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อสร้าง
มั่นใจให้ประชาชนชาวอเมริกัน เช่นเดียวกับ
ร์.เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะรับการ
ชินในวันที่ 18 ธ.ค. ขณะที่บราซิลพบผู้ติดเชื้อ
เดียวทำสถิติกว่า 70,000 คน ยอดติดเชื้อรวม
ปีน 7.04 ล้านคน เสียชีวิตรวม 188,822 คน
้านองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมิน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจต้องรอนช่วง
จนถึงสิ้นปี 2564 ถึงจะได้รับวัคซีนต้านไวรัส

จึงสมควรที่รัฐบาลจะคิดหามาตรการระยะยาวที่
เหมาะสมในการรับมือการแพร่ระบาด ที่ญี่ปุ่น
เทศบาลกรุงโตเกียวประกาศยกระดับค่าเตือนทางการ
แพทย์ในพื้นที่เมืองหลวง เป็นระดับ 4 สูงสุดหลัง
พบผู้ติดเชื้อในวันเดียวที่กรุงโตเกียว 800 คน เยอรมนี
พบผู้เสียชีวิตในวันเดียวทำสถิติ 952 คน การตรวจพบ
มีขึ้น 1 วัน หลังทางการเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์
ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. ถึง 10 ม.ค. ที่
นครลีดส์ ออسترเลีย ยอดติดเชื้อในเมืองเพิ่มเป็น
17 คน หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำงานขับรถรับส่ง
ถูกเรือสายการบินต่างประเทศ
วันเดียวกัน รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยว่า นาย
เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส วัย
42 ปี ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และอยู่ระหว่าง
ปฏิบัติตามมาตรการกักบริเวณ ขณะที่นายฌอง
กลาสแตซ์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายชาร์ลส์ มิเชล
ประธานสภายุโรป และนายเปโร ซานเชส นายกรัฐมนตรี
สเปน ต้องเข้ารับการกักตัวเช่นกัน หลังได้
พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีเมื่อไม่นานมานี้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



▲ **ล้างตลาด** : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรสาคร นำรถน้ำเข้าฉีดล้าง และพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นถนนและภายในตลาดทุ่งสมุทรสาคร หลังพบเจ้าของแพปลาในตลาดติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

ฉีดวัคซีน 'ไบเดน' สหรัฐวันเดียวดับเช่นโควิด3พันคน

ทั่วโลกป่วยโควิดทะลุ 74 ล้านราย
ตายแล้วกว่า 1.6 ล้านศพ สหรัฐ
ทำสถิติสูงสุดอีกหน ตายวันเดียว
3,700 ราย ติดเชื้อพุ่ง 17 ล้านราย
ด้านอดีต ปธน.สวิตเซอร์แลนด์ ถึงแก่
อสัญกรรมหลังจากติดเชื้อโควิด-19
ในวัย 81 ปี ส่วนเกาหลีใต้ ป่วยยัง
▶▶▶ ต่อ : ไบเดน -หน้า 2

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

ไบเดน

พุ่งนับพันคิดต่อกัน ขณะที่ยิวเสนอดีด
วัคซีนพร้อมกัน 27 ประเทศ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม สำนัก
ข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก
ว่ามีผู้ติดเชื้อรวม 74,528,806 ราย
เสียชีวิต 1,855,044 ราย รักษาหายแล้ว
52,363,010 ราย ส่วน 5 อันดับประเทศ
ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา
17,392,818 ราย 2.อินเดีย 9,951,072
ราย 3.บราซิล 7,042,695 ราย 4.รัสเซีย
2,734,454 ราย และ 5.ฝรั่งเศส
2,409,062 ราย ส่วนเมียนมา อยู่ลำดับที่
69 ของโลก มีผู้ป่วยสะสม 111,900 ราย
ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 152
ของโลก

วันเดียวกัน มีรายงานข่าวว่า
ยอดผู้เสียชีวิตรายวันจากไวรัสโควิด-19
ในสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดอีกครั้งในรอบ
24 ชั่วโมง โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า
3,700 ราย ยอดรวมกว่า 311,000 ราย และ
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 250,000 ราย ทำให้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 17.4 ล้านราย
แล้ว ในขณะที่สหรัฐฯ ได้เร่งฉีดวัคซีน
ป้องกันไวรัสดังกล่าวทั่วประเทศ โดยช่วงนี้

เป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เป็นกลุ่มแรก

มีรายงานด้วยว่า นายโจ ไบเดน
ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อายุ 78 ปี จะเข้า
รับการฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า
ส่วนรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ จะรับ
การฉีดวัคซีนในวันที่ 18 ธันวาคมนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า
กระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้ออกแถลงการณ์ว่านายฟลาวิโอ คอตติ
อดีตรองประธานาธิบดี 2 สมัย เมื่อปี 2541
และ 2543 ได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้วที่
รพ.แห่งหนึ่งในเมืองโลคารโน ด้วยอาการ
ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ในวัย 81 ปี

ทั้งนี้ คอตติถือเป็นหนึ่งในผู้ร่วม
ผลักดันให้สวิตเซอร์แลนด์มีส่วนร่วม
องค์ระหว่างประเทศมากขึ้น รวมถึง
มติของสภาแห่งสมาพันธ์ เมื่อปี 2535
ในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู)
อย่างไรก็ดี ความพยายามดังกล่าว
ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เมื่อได้รับการ
ปฏิเสธจากการลงประชามติและการ
เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ (ยูเอ็น)
ซึ่งชาวสวิตเซอร์แลนด์ ลงประชามติ
เห็นชอบ เมื่อปี 2545 นอกจากนี้ ยังมี
บทบาทสำคัญในการให้เงินช่วยเหลือ
ศูนย์กลางสำนักงานยูเอ็นประจำยุโรป
และสำนักงานใหญ่ขององค์การการค้าโลก

(ดับเบิลยูทีโอ) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2538

ที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค เกาหลีใต้
(เคซีดีซี) รายงานสถิติการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมง
ยืนยันผู้ป่วยสะสม 46,453 ราย เพิ่มขึ้น
1,014 ราย นับเป็นวันที่สองติดต่อกันแล้ว
ที่มีการยืนยันผู้ป่วยรายวันเพิ่มมากกว่า
1,000 ราย โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยอยู่ที่ 1,078 ราย มาก
ที่สุดนับตั้งแต่เกาหลีใต้ เผชิญกับวิกฤติ
การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โดยแบ่ง
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย
และผู้ติดเชื้อในประเทศ 993 ราย ทั้งนี้
ศูนย์กลางการแพร่ระบาดยังคงเป็นกรุงโซล
และพื้นที่ใกล้เคียง คือเมืองอินชอน และ
จังหวัดคย็องกี ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้
มาตรการควบคุมทางสังคมระดับ 2.5 แต่
รัฐบาลส่งสัญญาณแล้วว่า พร้อมปรับเป็น
ระดับ 3 ที่เป็นขั้นสูงสุด หากสถานการณ์
ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีความดีขึ้น

ขณะที่สถิติสะสมของผู้เสียชีวิต
ในเกาหลีใต้ เพิ่มเป็นอย่างน้อย 634 ราย
มีการยืนยันผู้เสียชีวิต 22 ราย ภายใน
วันเดียว ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่
เกาหลีใต้ยืนยันผู้เสียชีวิตจากไวรัส
โควิด-19 รายแรกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา

ส่วนที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ
เบลเยียม นางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ลเยน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

ประธานคณะกรรมการยุโรป องค์การฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป (อียู) แถลงต่อที่ประชุมสภายุโรป เกี่ยวกับความคืบหน้าด้านนโยบายป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในภูมิภาค ว่าประชาชนอย่างน้อย 70% ในทวีปยุโรป ต้องได้รับวัคซีน เพื่อให้การกักตุนของต่อวิกฤติด้านสาธารณสุขครั้งนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และด้วยเหตุนี้ ฟอน แคร์เลเยน จึงเชิญชวนสมาชิกอียู 27 ประเทศ ให้เริ่มฉีดวัคซีนวันเดียวกัน เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพในภูมิภาคด้วย

ขณะเดียวกัน นายฌ็อง กัสเต็กซ์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส กล่าวว่า หากวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค ได้รับการอนุมัติจากอียู รัฐบาลปารีส ตั้งเป้าในเบื้องต้นว่าจะสามารถแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนี้ โดยจะเริ่มจากบุคลากรทางการแพทย์ก่อน ส่วนประชาชนทั่วไป กลุ่มแรกราว 14 ถึง 15 ล้านคน น่าจะได้รับวัคซีนระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564

ด้านกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมนีคาดการณ์การเริ่มแจกจ่ายวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมนี้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจากอียู โดย

บุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุจะได้รับ การป้องกันเป็นกลุ่มแรก

อีกด้านหนึ่ง สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงจากร์ดา ประเทศอินโดนีเซีย ว่าประธานาธิบดีโจโก วิโดโดระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาแห่งชาติอินโดนีเซียอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัทซิโนแวคไบโอเทค ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่มีการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกภายในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และพจนซิโนแวคส่งมอบวัคซีนล็อตแรก 1.2 ล้านโดส ให้แก่อินโดนีเซีย เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

นายวิโดโดกล่าวว่า วัคซีนจากซิโนแวค ที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า “โคโรนาแวค” อีกประมาณ 1.8 ล้านโดส มีกำหนดส่งมาถึงอินโดนีเซียในเดือนมกราคมปีหน้า โดยบุคลากรทางการแพทย์บนเกาะชวา และเกาะบาหลี ตลอดจนผู้มีอายุระหว่าง 18-56 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่จะได้รับโอกาสให้ฉีดวัคซีนก่อน โดยยืนยันว่าประชาชนทุกคน จะสามารถเข้าถึงวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ผู้นำอินโดนีเซีย ยังกล่าวถึงความวิตกกังวลและความเข้าใจของประชาชนบางส่วนเกี่ยวกับวัคซีนที่ ยังคงตลาดเคลื่อน เนื่องจากข่าวปลอมที่แพร่กระจาย ว่าภาครัฐกำลังเร่งจัดการ

แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วน เขาจะเป็นผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของประเทศ

ทั้งนี้ นายวิโดโดไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวใด โคนอกจากวัคซีนของซิโนแวคแล้ว รัฐบาลจากร์ดา กำลังเจรจาเพื่อสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัท ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค แอสตราเซนeca ซึ่งพัฒนาวัคซีนร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของสหราชอาณาจักร และเข้าร่วมโครงการ “โคแวกซ์” ที่จัดตั้งโดยองค์การอนามัยโลก ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน (กาวิ) ระดมทุนในการพัฒนา และจัดหาวัคซีนดังกล่าว เพื่อรับประกันว่าทุกประเทศจะเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

ไวรัสโคโรนาโผล่สมุทรสาคร
เจ้าของแพปลาติดเชื้อ
ผู้ว่าฯสั่งจนท.ล้างตลาดด่วน
'ศบค.'เคาะแผนฉลองปีใหม่
จำกัดคนเข้าร่วมงานร้อยละ50
ทำแผนป้องกันยื่นขออนุญาต
ยึดมาตรการสาธารณสุขเข้มข้น

ศบค.ไฟเขียวจัดงานรื่นเริงเทศกาลปีใหม่ได้ แต่ต้องเข้มมาตรการสาธารณสุข ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม เน้นจำกัดคนเข้าร่วมไม่เกิน 50% ของพื้นที่ กำหนดผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน ย้ายยาฆ่าเชื้อในกฎหมาย นายกฯสั่งاتبทหาร-ตร.ตรึงช่องทางเข้าปท. ให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือทำให้ปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุข ไม่อยากให้ทุกข์ หรือมีซูเปอร์สเปรเดอรรอบสอง ชูสถานประกอบการ-คนจัดงานฝ่าฝืนมาตรการ จนท.มีอำนาจสั่งปิด เน้นเตือนเห็นคนการ์ดตก ➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

มั่นคง ครบไป ครมมา แหวนหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

เมินใส่หน้ากาก “อนุทิน” ย้ำจัดปีใหม่ได้ปกติ แต่ต้องขออนุญาต และต้องทำตามมาตรการ ห้ามแหกกฎ ขณะที่จ.สมุทรสาครพบเจ้าของแฟลปป่วยเข้าโรงพยาบาล ตรวจยืนยันพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ว่าฯระดมฉีดยาฆ่าเชื้อปูพรมล้างตลาดกุ้ง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลงผลประชุมศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. เป็นประธานว่า นายกชกมล กิ่งสถานการณณ์ที่ผ่านมา โดยขอให้ทุกฝ่ายเข้มงวดเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ขณะนี้ใกล้ช่วงปีใหม่ จึงขอให้เพิ่มความเข้มงวดและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ทำความสะอาดหรือฝ่าฝืนที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดโรคต้องเข้มงวดเรื่องกฎหมาย และต้องทำความเข้าใจกับภาคประชาชน

ย้ำเที่ยวปีใหม่ลงทะเบียนไทยชนะ

พล.อ.ประยุทธ์ยังเน้นย้ำเรื่องของความตื่นตระหนกของประชาชนว่าต้องพยายามควบคุมและทำความเข้าใจให้ตื่นตระหนก ต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยเร็ว โดยยกกรณีที่เคยเกิดขึ้นในจ.ระยอง มาเทียบเคียงกับกรณีที่ทำซีเหล็ก ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกจังหวัด เพื่อให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ท้องเที่ยวภายในประเทศไทยได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างดี นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังย้ำเรื่องบันทึกข้อมูลลงในไทยชนะ อยากขอความร่วมมือประชาชน เพราะช่วงนี้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหลายมาตรการ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการคนละครึ่ง ดังนั้น ต้องไม่ให้แพร่ระบาดอีกรอบจนทำลายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปีใหม่

ที่ต้องการให้มีการท่องเที่ยวเพื่อมาช่วยกัน

ติดโควิดใหม่ 20 รายมาจากตปท.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ มีผู้ป่วยใหม่ 20 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) ส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 4,281 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 2,468 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,818 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,989 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 232 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 4,281 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี 2,291 ราย ภาคเหนือ 180 ราย ภาคกลาง 950 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 748 ราย

สำหรับกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 20 ราย ได้แก่ มาจากอินเดีย 8 ราย รายที่ 1 เพศชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานธุรกิจ รายที่ 2 ชายไทยอายุ 33 ปี อาชีพพนักงานบริษัท รายที่ 3-5 ชายไทย อายุ 38, 41 และ 42 ปี อาชีพพนักงานชุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

รายที่ 6 ชายไทย อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มาจากสหราชอาณาจักร 3 ราย โดยรายที่ 1 เพศชาย สัญชาติอังกฤษ อายุ 60 ปี อาชีพวิศวกร รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 36 เป็นแม่บ้าน รายที่ 3 เพศหญิง สัญชาติอังกฤษ อายุ 17 ปี เป็นนักเรียน มาจากสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก 1 ราย หญิงไทย อายุ 49 ปี อาชีพพนักงานทำความสะอาดในสปา เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย หญิงไทย อายุ 54 ปี อาชีพแม่ครัว

เดินทางมาจากสวีเดน 2 ราย โดยรายที่ 1 หญิงไทย อายุ 37 ปี เป็นแม่บ้าน รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 20 ปี เป็นนักศึกษา เดินทางมาจากฝรั่งเศส 1 ราย ชายไทย อายุ 45 ปี อาชีพครูสอนดำน้ำ เดินทางมาจากเยอรมนี 1 ราย เพศชาย สัญชาติเยอรมัน อายุ 79 ปี

เดินทางมาจากปากีสถาน 1 ราย เพศชาย สัญชาติปากีสถาน อายุ 30 ปี อาชีพอะนิเมเตอร์ เดินทางมาจากสวีเดน 1 ราย โดยรายที่ 1-2 หญิงไทย อายุ 73 ปี เป็นแม่บ้านและเพศชาย สัญชาติเนเธอร์แลนด์ อายุ 75 ปี เกษียณอายุ รายที่ 3 หญิงไทย อายุ 50 ปี เป็นแม่บ้าน เดินทางมาจากคูเวต 1 ราย ชายไทย อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานนวด

จัดปีใหม่ได้แต่จำกัดคนไม่เกิน 50%

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีคอนเสิร์ตบิกเมาน์เทน ได้นำเสนอข้อจำกัดและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีแนวทางพูดคุยกันว่า เทศกาลปีใหม่ เราสนับสนุนให้จัดงานรื่นเริงได้ แต่ผู้จัด ผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเสนอแนะรูปแบบต่างๆ เช่น จำกัดจำนวนผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50% ของพื้นที่ กำหนดพื้นที่ต่อจำนวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน และแม้พื้นที่จะกว้างอย่างไรแต่จะให้เกิดความแออัดไม่ได้ โดยยกตัวอย่างรูปแบบการจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศอังกฤษ มีการนำแผงเหล็กมากันไว้เป็นล็อก เพื่อให้กลุ่มคนที่มาด้วยกันอยู่ล็อกเดียวกัน เพราะหากมีผู้ติดเชื้อจะควบคุมได้ นอกจากนี้ ปลัด สธ. ยังรายงานที่ประชุมเรื่องความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนของโลกว่ามีหลายการทดลอง วัคซีน 62-95% ส่วนของไทยมีแผนจัดหาวัคซีน 50% ของจำนวนประชากร หรือ 33 ล้านคน จัดซื้อจัดหากับบริษัทแอสตราเซนเนกา-ไฟเซอร์-ไซโนแวค 26 ล้านโดส

ย้ำว.ชายแดนสกัดหนีเข้าปท. 24 ชม.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอการดำเนินการของ มท. ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวางมาตรการร่วมกับทหารในพื้นที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ตำรวจตระเวน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดนให้
เข้มงวด ป้องกันการลักลอบเข้าประเทศ
1. โดยตั้งเครื่องกีดขวางและเพิ่มลาดตระเวน
24 ชั่วโมง ส่วนการปฏิบัติหน้าที่พื้นที่
ม.2 ตอนใน ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ
ก. จุดสกัด จุดคัดกรองโรค บุคคล และการ
ก. ขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึง
ก. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบบุคคล
ที่เข้า-ออกหมู่บ้าน หากพบคนที่มา
จากพื้นที่เสี่ยงให้ดำเนินการตามมาตรการ
สาธารณสุข กรณีพบการละเมิดให้ดำเนิน
การตามกฎหมาย ซึ่งแนวทางนี้จะให้
ดำเนินการทุกจังหวัดที่อยู่ติดชายแดน
ทั้งนี้ นายกษฝักความห่วงใยเจ้าหน้าที่
ตามแนวชายแดนที่ต้องปฏิบัติงานอย่าง
หนัก รวมถึงให้ช่วยกันคิดแนวทางขนส่ง
สินค้าโดยไม่ต้องสัมผัสกัน อาจมีพื้นที่
ส่วนกลางให้คนขนาน้ำสินค้ามาวางแล้ว
คนรับมารับโดยไม่ได้สัมผัสกัน

ปรับวันตรวจหาเชื้อก่อนกักตัว10วัน
นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)เสนอ
ที่ประชุมทราบว่า มีการปรับวันตรวจหา
เชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เข้ากักตัวใน
สถานกักกันตัวของรัฐ จากเดิมตรวจเชื้อ
2 ครั้งคือ ครั้งแรก วันที่ 3-5 และครั้ง
ที่สอง 11-13 แต่เมื่อพูดถึงเรื่องลดเวลา
กักตัวจาก 14 วัน เป็น 10 วัน จึงคิดวิธี
ตรวจโรคใหม่ โดยปรับเป็น 3 ครั้ง ครั้ง
ที่ 1 คือ วันแรก ครั้งที่สอง 9-10 และ
ครั้งที่สาม 13-14 โดยดำเนินการไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม และจะวิเคราะห์
ประเมินผลวันที่ 1-15 มกราคม 2564
เพื่อนำข้อมูลตรงนั้นมาพิจารณาว่าจะลด
กักตัวเหลือ 10 วันได้หรือไม่ จะได้ไม่ต้อง
เถียงกันอีก เรื่องนี้เป็นขั้นตอนพิจารณา
ของคณะกรรมการโรคติดต่อ กระทรวง
สาธารณสุข หากพร้อม ในเรื่องทิศทาง
จะเป็นอย่างไร เดือนหน้าคงนำข้อมูล
มาเพิ่มเติม ส่วนจะใช้เมื่อใด ต้องให้ที่
ประชุม สมช. ชุดใหญ่ออกมติอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะเหลือ 10 วันตามที่ทดลองหรือไม่

แม่สีไม้ขาด-32รง.ผลิตได้4.74ล.ชิ้น/วัน
โฆษก สมช.กล่าวด้วยว่า
นอกจากนี้ ยังมอบให้สว.พิจารณาลด

ค่าใช้จ่ายตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน
โรงพยาบาลเอกชน โดยขอให้ สว.รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเป็นงบกลาง
ในที่ประชุมยังอนุมัติให้จัดแข่งก่อสร้าง
รายการฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์
2021 ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564
ซึ่งเป็นรายการแข่งขันต่อเนื่องจาก
ประเทศอื่น ขณะที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานสถานการณ์การผลิต
หน้ากาก ว่าขณะนี้ มี 32 โรงงานที่ผลิต
ได้วันละ 4.74 ล้านชิ้น มีทั้งส่งออกและ
ใช้ในไทย ไม่อยู่ในภาวะขาดแคลน

ลูกบิดประตู-ราวบันไดจุดเสียแพร่เชื้อ
ผู้สื่อข่าวถามว่า นอกจากลูกบิด
ประตูแล้ว ยังต้องระวังพื้นผิวเสี่ยงสูง
ตรงไหนอีกบ้าง นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ที่ระบุ
ถึงลูกบิดประตู เนื่องจากที่สัมผัสสวนโรค
พบข้อสงสัย จึงได้สำรวจโดยการสวอป
เอาเชื้อมาตรวจแล้วนำไปเพาะเชื้อ จึงพบ
ว่าอยู่ที่ลูกบิดประตู ขณะนี้เจอน้ำจุดนั้น
แต่ทุกที่สัมผัสอย่างที่เราเคยระบุดูนั้นว่า
โควิด-19 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ
ดังนั้น การไปสัมผัสอะไรมา ป้ายจมูก
กินอาหาร ด้วยการจับช้อนหรือบนโต๊ะ
อาหาร หรือจากการพูดคุยแล้วมีละออง
น้ำลายกระเด็น จึงเป็นไปได้หมดทุกที่ ที่
เราเคยเตือนว่าในการชมคอนเสิร์ต ไม่
อยากให้ตะโกนร้องเพลง ต้องมีพื้นที่ห่าง
กันเพราะละอองน้ำลาย กระจ่ายไปได้
เกือบ 2 เมตร จึงต้องย้อนกลับมาเรื่อง
สัญลักษณ์ส่วนบุคคลว่าเราต้องช่วยกัน
อย่างไร ต้องขอเน้นย้ำโดยฝากแม่บ้านให้
ช่วยทำความสะอาดลูกบิดประตูเพิ่มด้วย
และยังต้องเพิ่มจุดสัมผัสอีกมาก เช่น
ราวบันได จนระยะหลังนี้มีการตีไลน์ออก
มาว่าใช้เท้าเปิดประตูได้

ให้เริ่มวิ่งพอประมาณทำพ.ปลอดโควิด
โฆษก สมช.กล่าวตอนท้ายว่า
นายกฯอยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่
พวกเราได้พบพูดคุยกันในบรรยากาศการ
วิ่งเริ่มได้อย่างพอประมาณ ในรูปแบบชีวิต
วิถีใหม่ เพราะเรายังต้องการปลอดเชื้อ

ในประเทศไทยให้ได้มากที่สุด เพื่อ
ศ. อย่างน้อยคนไทยเรา 80 กว่าล้านคน
น. ยังไปมาหาสู่กันได้ ยังไม่มีภาพแบบ
น. ประเทศตะวันตกที่ล็อกดาวน์ช่วงเทศกาล
จ. คริสต์มาสและปีใหม่ สร้างความอึดคริม
ร. ดังนั้น จากนี้ถึงช่วงปีใหม่เราทุกคนดูแล
ง. สุขลักษณะของพวกเราเป็นอย่างดีมีการ
ล. ใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง
ก. “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ
ร. ถือหลักสะอาดปราศจากโควิด ใช้ไทยชนะ
ทุกที่”

เจ้าของแฟปลาสมุทรสาครติดโควิด
ช่วงเย็นวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรสาคร นำรถนำ
เข้าฉีดทำความสะอาดบริเวณตลาดกุ่ม
ด.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สถานที่
ซื้อขายกุ้งแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของ
ประเทศ พร้อมฉีดน้ำฆ่าเชื้อ ภายหลัง
ผลตรวจไวรัสโควิด-19 พบเจ้าของ
แฟปลารายหนึ่งติดเชื้อ เข้ารักษาตัวที่
รพ.สมุทรสาคร สอบสวนโรคเบื้องต้น
ทราบว่า เจ้าของแฟปลาป่วยจึงไปตรวจ
ที่ รพ.มหาชัย ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด
จึงแจ้งผู้ป่วยให้ทราบ พร้อมนำตัวส่งยัง
รพ.สมุทรสาครเพื่อกักตัว โดยนายวิระศักดิ์
วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร เร่งฉีดน้ำล้างและฆ่าเชื้อ
พื้นถนน แฟปลาในตลาดทั้งหมดกว่า
30 แพร พร้อมสั่งเร่งสอบสวนโรค และ
ตรวจสอบใหม่ไลน์ผู้ป่วย ก่อนแถลง
สถานการณ์โควิดเป็นทางการ

บิกิตู้กำชับตร.ทหารเข้มโควิดทุกด่าน
ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าว
หลังเป็นประธานประชุมสมค.ว่า สมค.
เตรียมการหลายอย่างไว้ล่วงหน้าโดย
เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งคนกังวลและ
สอบถามข้อมูลจากทุกหน่วยงาน เห็น
ว่าหลายอย่างเดินทางด้วยดีมาตลอด
วันนี้ถ้าขับทุกอย่างโดยเฉพาะตามแนว
ชายแดน ที่มีทหารและตำรวจตรวจ
ทุกช่องทางให้เข้มงวด โดยเฉพาะช่วง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ปีใหม่มีมาตรการให้รัดกุม เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยเป็นเทศกาลแห่งความสุข ไม่อยากให้ความทุกข์เพราะพบผู้ติดเชื้อ

จนท.มีอำนาจสั่งปิดงาน-อย่าการ์ดตก

“ทุกคนต้องช่วยกันสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ขณะที่สถานประกอบการหรือผู้จ้างงานต้องร่วมมือใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ หากเจ้าหน้าที่สั่งปิดงานก็เป็นหน้าที่ ขอทุกคนร่วมมือให้ประเทศปลอดภัยฟื้นตัวเร็ว ไม่เช่นนั้นหากเกิดเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์รอบสองใครรับผิดชอบ ผมรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ทุกคนต้องช่วยกัน ขอฝากไว้ด้วย ถ้าอยากให้ประเทศมีความสุข เพราะวันนี้เห็นหลายพื้นที่ไม่ได้หน้ากากอนามัยแล้ว จึงช่วยฝากเตือนเขาด้วย ทำหลายอย่างให้มีความปลอดภัยภายในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจด้วย ยืนยันว่าเราทำทุกอย่างอย่างถึงถิ่น ขออย่าให้ใครบิดเบือนว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลย ซึ่งตนเห็นในโซเชียลมีการเอาปัญหาปลื้กย่อยมาโจมตีกัน มีปัญหาตรงไหนเราก็จับตรงนั้น”นายกฯกล่าว

ต้องขออนุมัติก่อนจัด-ยึดมาตรการสร.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด ช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า มาตรการมีอยู่แล้ว ปัญหาคือคนไม่ปฏิบัติตาม ทุกการจัดกิจกรรมต้องขออนุญาต โดยเฉพาะงานที่มีคนมาร่วมจำนวนมาก ซึ่งผู้จัดงานต้องเสนอขั้นตอน ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ก็ต้องดูข้อเสนอและไปเทียบกับระเบียบที่ตั้งไว้ หากอยู่ในระเบียบก็อนุญาตอยู่แล้ว ที่เป็นปัญหาคือ การทำนอกกรอบไม่เป็นไปตามที่อนุมัติไว้ ดังนั้น ถ้าทุกคนทำตามข้อไว้ ก็ไม่มีปัญหา ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างพอสมควร ถือว่าเพียงพอแล้ว เชื่อว่าทุกคนมีสัญชาตญาณป้องกันเรื่องเหล่านี้ได้ เพราะเข้าใจมาตรการป้องกันอยู่แล้ว ยืนยันว่าทุกกิจกรรมช่วงปีใหม่น่าดำเนินไป

ได้ตามปกติ โดยผู้จัดต้องขออนุญาตและส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตอยู่แล้ว

เตือนอย่าทำผิดกม.แหกกฏกติกา

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการถอดบทเรียนกรณีคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทน ที่จนครราชสีมาหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีอะไรที่เป็นบทเรียน แต่บทเรียนคือการไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่ทำผิดขั้นตอนอย่าทำนอกเหนือที่ขออนุญาตไว้ เราก็กทำตามหน้าที่ ตัวอย่าง เมื่อประกาศให้งดจัดกิจกรรม แล้วยังจัดอยู่ หากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ก็มีความผิดอีก เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีทางเลือก ทำให้ทำงานลำบาก ดังนั้น ทุกคนต้องทำตามกฎหมาย และเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นบทเรียนเลย และไม่ควรมีอะไรจดจำ ส่วนสถานการณ์ชายแดน ไม่ต้องห่วง เพราะขณะนี้ไม่มี การลักลอบเข้ามา ถ้าหนีเข้ามาจับได้หมด หากลักลอบเข้ามาจะเป็นคนที่แย่ ขณะนี้ ได้รายชื่อผู้ที่ลักลอบเข้ามา และทำความเข้าใจหมดแล้ว ในส่วนจ.ทาจิกีสถานไม่มีอะไรน่ากังวลอีก ฝ่ายความมั่นคงจับผู้ลักลอบเข้าประเทศได้ตลอดเวลา



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

'มหาชัย' ป่วนเจ้าของแพปลาติด 'โควิด' กัก 18 ราย เสี่ยงสูง-เร่งสอบโรคหาต้นตอ

'บิ๊กตู' เตือนจัดงานปีใหม่ระวังโควิด ศบค.วางเกณฑ์จัดเคาต์ดาวน์ 'อนุทิน' เนะ
ขออนุญาตก่อน 'ชู' ชูไทยคุมโควิดผลงานเด่น บันทึกลงคู่มือองค์การอนามัยโลก

(อ่านต่อหน้า 8)

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

โควิด

'บิ๊กตู่' ถูกรัฐสภาฯ คุมจัดปีใหม่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นให้สัมภาษณ์ว่า ในการประชุม ศบค. มีหลายมาตรการที่ต้องเตรียมไว้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะมีความเป็นห่วง

และกังวล ได้สอบถามและนำข้อมูลของทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันมาพิจารณา ทุกอย่างยังคงเป็นไปด้วยดี ได้กำชับให้ระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ขณะนี้ทหาร ตำรวจ ก็มีมาตรการเข้มในการตรวจเฝ้าระวังทุกช่องทาง โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ต้องมีมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้น จะทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย เพราะช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่ทุกคนมีความสุข ก็ไม่อยากให้หลังปีใหม่ทุกคนเกิดความทุกข์จากการติดเชื้อโควิด ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกัน หากเราทุกคนช่วยกันด้วยการสวมหน้ากาก ล้างมือ สถานประกอบการต่างๆ รวมถึงผู้จัดงานก็ต้องมีการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ ขอให้ร่วมมือกัน ไม่เช่นนั้นถึงเวลาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาปฏิบัติงาน ก็ต้องถือเป็นหน้าที่ของเขา

"ผมได้กำชับไปแล้ว เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย และเมื่อโควิดมาจับเราก็พร้อมจะฟันตัวได้เร็วขึ้น เพราะถ้าเกิดซูเปอร์สเปรดเคอร์รอบที่ 2 แล้วใครจะรับผิดชอบสำหรับผมรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่คนเดียวคงไม่ไหว ทุกคนต้องช่วยกัน และสื่อก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วย ช่วงเทศกาลปีใหม่ผมอยากเห็นมาทุกคนมีความสุข แต่เวลาลงพื้นที่ก็ยิ่งเห็นบางคนไม่ใส่หน้ากาก ก็ต้องฝากให้ประชาชนทั่วไปคอยเตือนด้วย แต่ขอให้พูดเตือนกันดีๆ อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกัน บ้านเมืองจะได้สงบไปด้วย" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมามีมาตรการหลายอย่าง ทั้งความปลอดภัยในประเทศ ประชาชน และต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้วย เพื่อธุรกิจต่างๆ รัฐบาลทำทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วน การปฏิบัติจะเน้นไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะหน่วยงานต้องมีความเข้าใจร่วมกัน

ศบค. แนะจัดปีใหม่ร่วมได้ 50%

นพ.ทวีศิลป์ วิทยุอิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ว่า นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอมาตรการในเทศกาลช่วงปีใหม่ 2564 ยืนยันว่าสนับสนุนให้มีการจัดเทศกาลรื่นเริง แต่ผู้จัดงานและผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มีมาตรการในหลายรูปแบบ เช่น การจำกัดจำนวนผู้ชม

ผู้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 50 ของพื้นที่ ป้องกันการแออัด และเว้นระยะห่างจากคนกลุ่มอื่น

"นายกรัฐมนตรีอยากให้เทศกาลใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่ทำให้พวกเราได้พบปะพูดคุยกัน มีบรรยากาศของความรื่นเริงได้อย่างพอประมาณ ในรูปแบบของชีวิตวิถีใหม่ เราต้องการความปลอดภัยในประเทศเรา อย่างน้อยที่สุดคนไทยกว่า 60 ล้านคน ไปมหาสมุทรไม่ได้" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่ มาตรการที่ ศบค. ได้รายงานนั้น เป็นแนวทางภาคปฏิบัติที่มีการกำหนดไว้อยู่เดิมแล้ว ยืนยันว่าสามารถจัดงานได้ ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะต้องเสนอมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคให้แก่ผู้มีอำนาจ (อ่านรายละเอียด น.2)

คงให้กักตัวที่ 14 วันเช่นเดิม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. พิจารณาเรื่องที่ 1 การปรับวันตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เข้ารับการกักตัวในสถานกักกันที่ทางราชการกำหนด (Quarantine) จากเดิมที่มีการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันที่ 1-3 และครั้งที่ 2 วันที่ 11-15 ของการกักตัว เป็นตรวจ 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1 วันแรกที่เข้าครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 และครั้งที่ 3 วันที่ 13-14 ของการกักตัว และจากที่มีกรขอใหลดจำนวนวันกักตัวลงแต่เนื่องจากข้อมูลตอนนี้อยู่ไม่ชัดเจนจึงคงให้กักตัวที่ 14 วันเช่นเดิม

"หากเราอยากลดจำนวนกักตัวเหลือ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

10 วัน เราต้องดิ้นรนการตรวจใหม่เป็นการตรวจ 3 ครั้ง คือวันแรกที่เข้า และวันที่ 9-10 ดักหัวกับท้าย จะเจอเชื้อมันที่ 5-8 ก็ไม่เป็นไร และตรวจอีกที่วันที่ 13-14 ของการกักตัว เพื่อจะได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดำเนินไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม และจะประเมินผลและวิเคราะห์ในช่วงวันที่ 1-15 มกราคม 2564 เพื่อนำข้อมูลชุดนี้ไปสู่การพิจารณาว่าจะได้ปรับวันหรือไม่ และมอบหมายให้ สส.พิจารณาแนวทางลดค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของ รพ.เอกชนคู่สัญญาที่สถานกักกันโรคทางเลือก (Alternatives State Quarantine) เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีความแตกต่างกัน ให้ สส.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลาง” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ขยายเวลาวีซ่านักท่องเที่ยว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เรื่องที่ 2 การปรับหลักเกณฑ์อนุญาตให้เรือยอร์ชเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ขยายระยะเวลาการอนุญาตวีซ่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) เพิ่มเดิมอีก 30 วัน เนื่องจากยังคงใช้การกักตัวที่ 14 วัน จึงมีการยืดระยะเวลาการอนุญาตวีซ่าออกไป และยกเลิกหลักเกณฑ์ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง โดยอนุญาตให้เข้ามาได้ทุกประเทศ แต่จะต้องได้รับการกักกันตัวอย่างถูกต้อง เรื่องที่ 3 พิจารณาขยายเวลาวันที่กำหนดให้เดินทางเข้าประเทศไทยตาม (Certificate of Entry: CoE) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อไม่ต้องไปขอ CoE ใหม่ เพราะบางครั้งเมื่อขอมาแล้วแต่ไม่มีเที่ยวบินหรือมีปัญหาต่างๆ ทำให้บินเข้าประเทศไม่ทันจึงมีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติม

“โดยเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 30 วัน ตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราประเภท ผ.30 จำนวน 56 ประเทศ/ดินแดน ประเภท ผ.30 จำนวน 6 ประเทศ/ดินแดน ได้แก่ ฮองกง มาเก๊า มองโกเลีย รัสเซีย ลาว และเวียดนาม ประเภท ผ.90 อนุญาตนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 90 วัน จำนวน 5 ประเทศ/ดินแดน ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี เปรู และเกาหลีใต้ เป็นความตกลงของทั้งสองฝ่าย” โฆษก ศบค.กล่าว

ให้พำนักในไทยเพิ่ม 15 วัน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยคงมาตรการยกเลิกการอนุญาตให้คนต่างด้าวยื่นขอตรวจลงตราในช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA) ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายและคงการยกเลิกให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราได้ไม่เกิน 14 วัน ประเภท ผ.14 สำหรับกัมพูชา และเมียนมา สรุปแล้วคือการเดินทางเข้ามาจะต้องมีการขออนุญาต เรื่องที่ 4 ขยายเวลาการอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมอีก 15 วัน จากเดิม 30 วัน ที่อนุญาตไปแล้วใน 3 ประเภทคือ 1.Transit Visa 2.Tourist Visa และ 3.บุคคลเดินทางเพื่อการประชุมหรือแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพหรือได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

“เรื่องที่ 5 อนุญาตให้บริษัทเอกชนนำบุคคลต่างชาติเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรโดยได้รับการกักกันในสถานกักกันโรคของหน่วยงาน (Organization Quarantine) บริษัท เอพี อินดัสตรี จำกัด ขออนุญาตนำช่างชาวเยอรมัน 1-2 ราย เข้ามาทำงานโดยมีการกักกันในโรงงานร่วมกับลูกจ้างคนไทยที่ทำงานร่วมกัน 3 ราย เป็นเวลา 10 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ถือว่า 10 วันนี้เป็นกักกันโรคไปพร้อมกับทำงาน หากเจอ (อ่านต่อหน้า 9)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

โควิด

เชื้อในระหว่างนี้จะต้องหยุดงานทันที และเมื่อช่างต่างชาติกลับไปแล้วลูกจ้างคนไทยจะต้องกักตัวเพิ่มอีก 14 วัน เป็นรูปแบบใหม่ของชีวิตวิถีใหม่” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

อนุมัติแข่งกอล์ฟแอลพีจีเอ

โฆษก ศบค.กล่าวว่า เรื่องที่ 6 การจัดแข่งขันกอล์ฟฟอนต้า แอลพีจีเอ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564 ใน จ.ชลบุรี โดยเป็นกิจกรรมนักกอล์ฟหญิงจากทั่วโลกมาแข่งขันร่วมกัน ศบค.เห็นชอบในหลักการให้จัดแข่งขันได้ โดยจะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดในช่วงเวลานั้น นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้แจ้งว่าแอปพลิเคชันไทยแลนด์พาส สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เดินทางเข้าประเทศจะพร้อมใช้ในเดือนมกราคม 2564 รองรับใน 3 ภาษา ไทย จีน และอังกฤษ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับก้าไอซ์มือถือติดตามตัวและแอปฟไทยชนะ

“ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานว่ามีกองทุนจากบริษัทยา จำนวน 28 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานด้านโควิด-19 มีการใช้ในบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไปแล้ว 101 ราย เป็นเงินราว 3 ล้านบาท สำหรับหน้ากอกอนามัย ประเทศไทย มี 32 โรงงานที่ผลิตได้ และมีกำลังผลิต 4.7 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งทำให้ภาวะขาดแคลนน้อยลง”

‘อนุทิน’ ณะขออนุญาตก่อน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ศบค.ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า มาตรการมีอยู่แล้ว ปัญหาที่ผ่านมาคือคนไม่ทำตามมาตรการ อย่าลืมน่าว่าการจัดกิจกรรมต้องมีการขออนุญาต โดยเฉพาะงานที่มีคนมาร่วมจำนวนมาก ผู้จัดงานต้องเสนอขั้นตอนทุกอย่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ก็ต้องดูข้อเสนอและไปเทียบกับระเบียบที่ตั้งเอาไว้ หากอยู่ในระเบียบก็อนุญาตอยู่แล้ว ที่เป็นปัญหาคือการทำนอกกรอบ ไม่เป็นไปตามที่อนุมัติไว้ ดังนั้น ถ้าทุกคนทำตามข้อไว้ก็จะไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งนั้น

เมื่อถามว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะต้องมีมาตรการคุมเข้มมากกว่าเดิมหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างพอสมควร ถือว่าเพียงพอแล้ว เชื่อว่าทุกคนมีสัญชาตญาณป้องกันเรื่องเหล่านี้ได้ เพราะเข้าใจมาตรการป้องกันกันอยู่แล้ว ยืนยันว่าทุกกิจกรรมในช่วงปีใหม่สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ ผู้จัดต้องขออนุญาตและส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตอยู่แล้ว

ลั่นไม่มีบทเรียนบิกเมาน์เทน

เมื่อถามว่า จะมีการถอดบทเรียนกรณีคอนเสิร์ตบิกเมาน์เทนที่ จ.นครราชสีมา หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีอะไรเป็นบทเรียน แต่บทเรียนคือการไม่ทำตามกฎหมาย ไม่ทำผิดขั้นตอน อย่าทำนอกเหนือที่ขออนุญาตไว้ เราก็

ทำตามหน้าที่ ยกตัวอย่างเมื่อมีประกาศให้งดจัดกิจกรรม แล้วยังจัดอยู่ หากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ อยากรู้อยากเห็นว่าใครผิด เจ้าหน้าที่ที่มีความผิดอีก เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีทางเลือกเลย ก็ทำให้ทำงานลำบาก ดังนั้นทุกคนต้องทำตามกฎหมาย เหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเป็นบทเรียนเลย และไม่ควรมีอะไรจดจำ

เมื่อถามว่า สถานการณ์ตามแนวชายแดนเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้ไม่ต้องห่วง เพราะไม่มีการลักลอบเข้ามา หากลักลอบเข้ามาจับได้หมด และเชื่อว่ามาตรการกักตัว 14 วัน จะทำให้ทุกคนปลอดภัย เชื่อว่าจะไม่มีคนลักลอบเข้ามา เพราะหากลักลอบเข้ามาจะเป็นคนที่แย่ ขณะนี้ได้รายชื่อผู้ลักลอบเข้ามา และทำความเข้าใจหมดแล้ว ในส่วนของอ.ท.ซีเหล็ก ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลอีกต่อไป ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงก็สามารถจับผู้ลักลอบเข้าประเทศได้ตลอดเวลา

อุบั่นทักคู่มือไทยคุมโควิด

วันเดียวกัน ที่สำนักงานที่ไอที แจ้งวัฒนะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “พลังพลเมืองตื่นรู้ สุจริตสุขภาพ” จัดโดยคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่าย ว่า ความร่วมมือของคนไทย ทำให้ประเทศไทยหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 มาได้จนได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและนานาชาติ สงครามโรคครั้งนี้ยังไม่ยุติ การปรับตัวใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล จึงเป็นสิ่งจำเป็น

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

นายทีโอรส อัตธานอม กับริเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ ว่า ขอชื่นชมประเทศไทยที่ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและภาคสังคม รวมทั้งมีมาตรการรอบด้าน ทำให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้เป็นที่น่าพอใจ และยังกล่าวถึงสมัชชาสุขภาพของไทยว่าเป็นตัวอย่างที่ทรงพลัง ทำให้เกิดกลไกการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในระดับชาติ นำไปสู่ความเชื่อมั่นและไว้ใจกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน ความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจกันนี้เอง เป็นสิ่งจำเป็นในช่วงวิกฤต

“เรื่องราวของสมัชชาสุขภาพของไทย ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในผลงานเด่นที่จะบันทึกลงในคู่มือขององค์การอนามัยโลก เราตัดสินใจโดยไม่ลังเลที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากภาคีเครือข่ายหลากหลายผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะเผยแพร่ไปทั่วโลกในเร็วนี้” ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าว

ไทยติดโควิดอีก 20 ราย

เพชบุ๊คศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสู่สถานกักกันโรค (Quarantine) รวมสะสม 4,281 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,463 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,818 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,989 ราย ยังรักษาอยู่ใน

โรงพยาบาล (รพ.) 232 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 4,281 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี 2,291 ราย ภาคเหนือ 180 ราย ภาคกลาง 950 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 748 ราย ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 74,526,806 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 714,908 ราย รักษาหายแล้ว 52,363,010 ราย เสียชีวิต 1,655,044 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 17,392,618 ราย 2.อินเดีย 9,951,072 ราย 3.บราซิล 7,042,695 ราย 4.รัสเซีย 2,734,454 ราย 5.ฝรั่งเศส 2,409,062 ราย ส่วนเมียนมาอยู่ลำดับที่ 69 ของโลก มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,233

ราย สะสม 111,900 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 152 ของโลก

มหาชัยติดเชื้อโควิด 1 ราย

เวลา 17.30 น. ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อม นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสาคร นพ.อนุกุล ไทยถนอมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และ พ.ต.อ.พัฒน์ปกรณ์ ชัยประเสริฐ รอง ผบ.ภ.จ.สมุทรสาคร ทิมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค สสจ.สมุทรสาคร, รพ.สมุทรสาคร และกรมควบคุมโรค (สคร.5 วรชบุรี กองระบาดวิทยา) แถลงข่าวพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร 1 ราย เป็นหญิงอายุ 67 ปี อาชีพค้าขาย (เจ้าของแพปลา) ในตลาดกุ่ม จ.สมุทรสาคร เริ่มต้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม มีอาการปวดเมื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพบผลเป็นบวก จึงถูกส่งตัวมาเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ผลการสอบสวนโรคอย่างต่อเนื่อง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

กระทั่งวันที่ 17 ธันวาคม ตรวจ 2 ครั้งจากโรงพยาบาลสมุทรสาครและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวภ.) ที่ 5 สมุทรสงคราม พบผลเป็นบวก แพทย์ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างกักกันรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ส่วนผู้ใกล้ชิดถูกกักกันตัวไว้เพื่อเฝ้าดูอาการ 4 กลุ่มทั้งหมดรวม 18 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ลูกชายคนที่ 2 (ชาย 31 ปี) กับเพื่อนลูกชาย (หญิง 25 ปี) ผลไม่พบเชื้อ กักกันที่ รพ.สมุทรสาคร, กลุ่มที่ 2 มารดาผู้ป่วยติดเชื้อ (หญิง 95 ปี), น้องชายผู้ป่วย (ชาย 57 ปี), น้องสะใภ้ (หญิง 57 ปี), พี่สาวคนโต (หญิง 73 ปี), แม่บ้าน (ไป-กลับ) (หญิง 56 ปี) ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลกักกันที่บ้าน, กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยในช่วงชายของ คือ ลูกชายคนที่ 1 (ชายอายุ 39 ปี) กักกันตัวที่โรงพยาบาล, ลูกจ้างพม่าชาย 40 ปี กับลูกจ้างพม่าชาย อายุ 48 ปี อยู่ระหว่างติดตามมาเก็บตัวอย่างและกักกัน ส่วนกลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วไม่พบเชื้อ

โควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่ารับเชื้อมาจากใคร ขอให้ชาวจังหวัดสมุทรสาครรอฟังการแถลงข่าวจากผู้ว่า หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น อย่าเชื่อข่าวลือโดยยังไม่ผ่านการคัดกรองเด็ดขาด ส่วนมาตรการควบคุมโรคได้แก่ ผู้ป่วยได้รับการรักษาและแยกกักในโรงพยาบาล ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 18 ราย ในครอบครัว ในสถานประกอบการ ในสถานพยาบาลได้รับการเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ และกักกันเก็บตัวอย่างแล้ว 16 ราย มีผลลบ 10 ราย รอผล 6 ราย อีก 2 ราย เป็นแรงงานพม่า อยู่ระหว่างติดตามสอบสวนโรค ค้นหา คัดกรอง และเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเพิ่มเติมในครอบครัว ได้แก่ พี่สาว พี่ชาย และแรงงาน

ในตลาดกึ่ง ลูกค้าที่มาซื้อปลาเป็นประจำ และผู้ที่ติดต่อกับผู้ป่วย "ผู้บริหารตลาดให้ความร่วมมือหยุดให้บริการตลาดกึ่ง 1 วัน ส่วนแพปลาที่พบผู้ป่วยจะหยุดให้บริการจนครบ 3 วัน และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตลาดกึ่ง แพกุ้ง แพปลา สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อลดความตระหนักรู้ของประชาชน รวมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ให้ความสำคัญใส่หน้ากาก โดยเฉพาะที่สาธารณะบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ชุมชน เน้นย้ำสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน เพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค โดยเฉพาะผู้มีประวัติไปแพปลา แพกุ้ง ที่เดียวกับผู้ป่วย หรือสถานที่เดียวกับที่ผู้ป่วยเคยไปในช่วง 14 วันที่ผ่านมา" นายวีระศักดิ์กล่าว

เตลีทีวี

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**‘มหาชัย’ ป่วน-ปิด
เจ้าของแพปลาติด
ผวาต่างตำรวจแสนคน-เร่งตรวจกลุ่มเสี่ยง
ศบค.เข้มจัดปีใหม่-ปรน.ฝรั่งเศสติดเชื้อ**

“สมุทรสาคร” ป่วน เจ้าช
แรงงานต่างด้าวกว่า 5 แสนค
มี 4 กลุ่มเสี่ยงรวม 18 คน
เปลี่ยนตรวจหาเชื้อใหม่เป็น

**ตลาด
โคกวิجد**

น เจ้าของแพปลาในตลาดกุ่มมหาชัยติดโควิด สั่งตรวจ
6 แสนคนหาต้นตอของเชื้อ พร้อมปิดตลาด 3 วัน เผย
18 คน สั่งกักตัวเฝ้าระวังทันที “ทวิศิลป์” เผย จ่อ
ใหม่เป็น 3 ครั้ง เพื่อลดวันกักตัวเหลือ ♦ อ่านต่อหน้า 8

ทราบ



(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

แค่ 10 วัน “บิ๊กซู” สังคริงชายแดนสกัดโควิด ช่วงปีใหม่ บู๊ สถานประกอบการ-คนจัดงาน หากฝ่าฝืนสั่งปิดทันที เดือน เริ่มการตรวจไม่ใส่ หน้ากาก “สบค.” เจอคิดเชื่อใหม่ 20 รายมา จากอินเดีย-อังกฤษ-ยูเออี-สวีเดน-ฝรั่งเศส- เยอรมนี-ปากีสถาน-สวิตเซอร์แลนด์-บราซิล-จีน ต่างชาติจ่อเข้ามาอีก 5.1 หมื่นคน “อดีต ประธานาธิบดี 2 สมัยของสวิต” เจอโควิดคร่า ชีวิตด้วยวัย 81 ปี และ ปธน.ฝรั่งเศส ป่วยอีก เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 ธ.ค. ที่ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็น ประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือ สบค. โดยกล่าวกับสื่อว่า “ฉัน ทำงานให้เธอทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้ว” ก่อนกล่าว ถึงผลประชุม สบค. ว่า วันที่ สบค. เตรียมการ หลายนอย่างไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ปีใหม่ ตนห่วงกังวลและสอบถามเอาข้อมูล จากทุกหน่วยงาน โดยเห็นว่าหลายอย่างเดิน หน้าด้วยดีมาตลอด วันนี้กำกับทุกอย่างโดย เฉพาะตามแนวชายแดน ที่มีทหารและตำรวจ ควบคุมช่องทางอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะช่วง ปีใหม่มีมาตรการให้รัดกุม เพื่อให้ทุกคน ปลอดภัยให้เป็นเทศกาลแห่งความสุข ไม่อยาก ให้มีความทุกข์เพราะพบผู้ติดเชื้อ

พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยว่า ทุกคนต้อง ช่วยกันสวมหน้ากาก ล้างมือ ขณะที่สถาน ประกอบการหรือผู้จัดงานต่าง ๆ ต้องร่วมมือ โดยใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ หากเจ้าหน้าที่ สั่งปิดงานก็เป็นหน้าที่ ขอทุกคนร่วมมือให้ ประเทศปลอดภัยฟื้นตัวเร็ว ไม่เช่นนั้นหาก เกิดเป็นซูเปอร์สปรดเคอร์รอบ 2 ใครรับผิดชอบ คนรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ทุกคนต้องช่วย กัน ขอฝากไว้ด้วยถ้าอยากให้ประเทศมีความ สุข เพราะวันนี้เห็นหลายพื้นที่ไม่ใส่หน้ากาก ช่วยฝากเตือนเขาด้วยแต่อย่าไปทะเลาะตีต่อกัน ต้องทำให้บ้านเมืองสงบด้วย โดยต้องทำ หลายอย่างให้มีความปลอดภัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจ ด้วย ยืนยันว่าเราทำทุกอย่างอย่างที่ถนัด ต้อง ฝากทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่ารัฐบาลทำ ดีเต็มที่ ขออย่าให้ใครบิดเบือนว่ารัฐบาลไม่ทำ อะไรเลย คนเห็นในโซเชียลมีการเอาปัญหา ปลิกย่อยมาโจมตีกัน ซึ่งมีปัญหาตรงไหนเราจะ จับตรงนั้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สาธารณสุข (สธ.) ระบุว่าการกักตุนปี ใหม่ยังจัดได้ด้ามปกติแต่ต้องขออนุญาตให้ ถูกต้องและอย่าฝ่าฝืนมาตรการ เหมือนกรณี

คอนเสิร์ตเขาใหญ่ ที่เจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้ กฎหมาย สำหรับคนไทยที่มาจาก จ.ทำขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ไม่มีอะไรน่ากังวลอีกต่อไป ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงสามารถจับผู้ลัก ลอบเข้าประเทศได้ตลอดเวลา

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจ ราชการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษก สบค. แถลงสถานการณ์ในไทย ว่า วันนี้พบผู้ ติดเชื่อเพิ่ม 20 ราย ทั้งหมดมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกัน 1.มาจากอินเดีย 6 ราย เป็นชายชาวอินเดีย อายุ 42 ปี อาชีพนัก ธุรกิจ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ อีก 5 ราย เป็นชาวไทยทั้งหมด อายุ 33, 38, 41 และ 42 ปี อาชีพพนักงานบริษัทและพนักงานชุดเจาะ อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มี อาการ 2.มาจากอังกฤษ 3 ราย รายแรกเป็นชาย อายุ 60 ปี อาชีพทิวเตอร์ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มี อาการ อีกรายเป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพ แม่บ้าน ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ รายต่อมา เป็นนักเรียนหญิงชาวอังกฤษ อายุ 17 ปี ตรวจ พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ

เตลีพิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

3.มาจากสหรัฐอเมริกาอเมริกา (ยูเอ
อ) 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 49 ปี พบเชื้อแต่
ไม่มีอาการ 4.มาจากสหรัฐ 1 ราย เป็นหญิงไทย
อายุ 64 ปี อาชีพแม่ครัว ตรวจเจอเชื้อแต่ไม่
มีอาการ 5.มาจากสวีเดน 2 ราย รายแรกเป็น
หญิงไทย อายุ 37 ปี เป็นแม่บ้านตรวจพบ
เชื้อแต่ไม่มีอาการ อีกรายเป็นนักเรียนหญิง
ไทย อายุ 20 ปี ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ
6.มาจากฝรั่งเศส 1 ราย เป็นชายไทย อายุ
46 ปี อาชีพครูสอนคำนำ ตรวจเจอเชื้อแต่ไม่
มีอาการ 7.มาจากเยอรมนี 1 ราย เป็นชาย
เยอรมัน อายุ 70 ปี ตรวจเจอเชื้อแต่ไม่มีอาการ
8.มาจากปากีสถาน 1 ราย เป็นชายชาวปากีส
ถาน อายุ 30 ปี อาชีพนักออกแบบ ตรวจเจอเชื้อแต่
ไม่มีอาการ

9.มาจากสวีต 3 ราย โดย 2 รายแรก
เป็นหญิงไทย อายุ 73 ปี อาชีพแม่บ้าน อีกราย
เป็นชายชาวเนเธอร์แลนด์ อายุ 75 ปี เกษียณ
รายต่อมาเป็นหญิงไทย อายุ 50 ปี อาชีพ
แม่บ้าน ทั้งหมดตรวจเจอเชื้อแต่ไม่มีอาการ

10.มาจากคูเวต 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 31
ปี อาชีพพนักงานนวด ตรวจพบเชื้อที่ค่าน
คัดกรองสุวรรณภูมิ ขณะนี้ยอดผู้ป่วยสะสม ที่
4,281 ราย รักษาหายอีก 12 ราย รวมรักษา
หาย 3,989 ราย ยังอยู่ใน รพ. 232 ราย เสีย
ชีวิตที่ 60 ศพ สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก ผู้
ติดเชื้อพุ่ง 74,526,806 ราย ติดเชื้อรายใหม่
714,908 ราย รักษาหาย 52,383,010 ราย เสีย
ชีวิต 1,055,044 ศพ ประเทศสหรัฐป่วยสูงสุด
17,392,618 ราย

นพ.ทวีศิลป์ แถลงอีกว่า โกลด์ช่วงปี

ใหม่ขอให้เข้มงวดความมาตรการ สธ. หากจะ
จัดงานรื่นเริงขอให้ผู้จัดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
โดยเสนอรูปแบบต่าง ๆ ออกมา เช่น การจำกัด
จำนวนผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกินร้อยละ 50
ของพื้นที่ กำหนดพื้นที่ต่อจำนวนผู้ร่วมงานไม่
น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน คือ ต้องไม่ให้
แออัด สำหรับวัคซีนของไทยมีแผนการจัดหา
50 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชากร หรือ 33
ล้านคน จัดซื้อจัดหาบริษัทแอสตราเซเน
กา-ไฟเซอร์-ซิโนแวค จำนวน 28 ล้านโดส
ส่วนผู้กักตัวจากเคมเคตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง เมื่อ
มีการพูดถึงเรื่องลดวันกักตัวจาก 14 วันเป็น 10
วัน เลขาธิการตรวจโรคใหม่ โดยปรับเป็น 3 ครั้ง
จะวิเคราะห์ประเมินผลในวันที่ 1-15 ม.ค. 64
เพื่อนำข้อมูลครั้งนี้มาพิจารณาว่าจะลดวันกัก
ตัวเหลือ 10 วันได้หรือไม่ จะได้ไม่ต้องกักกึ่ง
กันอีก หากมีความพร้อมจะใช้เมื่อไหร่ก็ต้อง
ให้ที่ประชุม สคบ. ชุดใหญ่อนุมัติ

ต่อข้อถามกรณีเจอเชื้อที่ถูกปิดประตู
แล้ว ต้องระวังพื้นผิวเสี่ยงสูงตรงไหนอีก นพ.
ทวีศิลป์ ตอบว่า การไปสัมผัสอะไรมาแล้วมา
ป้ายจมูก กินอาหาร คัดค้านจับช้อนหรือบน
โต๊ะอาหาร หรือการพูดแล้วมีละอองน้ำลาย
กระเด็นเป็นไปได้หมด ที่เน้นย้ำเพราะเกิด
ความสงสัย จากการตรวจสอบที่ถูกปิดประตู
เพราะมีการสัมผัสกัน

ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี
แสวงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษก
กระทรวงการต่างประเทศ แถลงการช่วยเหลือ
คนตกค้างในต่างประเทศ ว่า ตั้งแต่วันที่ 4
เม.ย.-15 ธ.ค. มีคนไทยกลับมาแล้ว 140,429
คน จาก 145 ประเทศ ในจำนวนนี้พบว่าติดเชื้อ
โควิด 993 คนจาก 67 ประเทศ นอกจากนี้ได้
ออกหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร
(ซีไออี) ให้ต่างชาติอีก 51,424 คน

วันเดียวกัน นายประจัญ ปรัชญ์สกุล
ผวจ.เชียงราย นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า รองนาย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นพ.สมศักดิ์
อุทัยพิบูลย์ รอง ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ร่วมกันปล่อยตัวผู้อยู่ในสถานกักกัน 28 คน
เป็นชาย 13 หญิง 15 คน ทั้งหมดมาจากท่า
ขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มีทั้งพระภิกษุสงฆ์
นักธุรกิจ และสาววันจิวัน จ.ท่าขี้เหล็ก โดย
ทั้งหมดเดินทางผ่านด่านพรมแดน อ.แม่สาย
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. อย่างไรก็ตามต้องไปกักตัว
ที่บ้านเพิ่มอีก 14 วัน นอกจากนี้ยังตรวจเจอ
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันอีก 2 คน ทั้งหมด
เป็นหญิง ส่งผลให้ในเชียงรายมีผู้ติดเชื้อ
ทั้งหมด 57 ราย รักษาหายแล้ว 30 ราย ยังรักษา
อยู่ 27 ราย โดยนายประจัญยืนยันว่าเชียงราย
ไม่มีโควิดแล้ว ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงาน
ว่า ผู้ป่วยแก๊งท่าขี้เหล็กติดเชื้อโควิดวันนี้กลับ

เตลีฟิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

บ้านได้อีก 1 ราย

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่ากระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์แถลงการณ์ว่า นายฟลาวิโอ คอคคิ อดีตประธานาธิบดี 2 สมัย เมื่อปี 2541 และ 2543 และอดีตนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ ถึงแก่อสัญกรรมที่รพ.แห่งหนึ่งในเมืองโลคาร์คน ทางตอนใต้ของสวิสเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ด้วยอาการป่วยจากไวรัสโคโรนา-19 ด้วยอายุ 81 ปี

ส่วนที่บริเวณตลาดกุ่ม จ.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ่นยาฆ่าเชื้อและฉีดน้ำล้างพื้นถนนและแก้มูกุ้ง หลังจากมีเจ้าของแก้มูกุ้งรายหนึ่งป่วยไม่สบายแล้วไปหาแพทย์ ผลปรากฏว่าพบติดเชื้อโควิด ขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สมุทรสาคร

ด้านสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า สหรัฐเริ่มฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์-ไบโอเอ็น เทค แล้วโดยมีบุคลากรการแพทย์และผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์ผู้สูงวัยระยะยาวเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน การคงเป้าจะฉีดให้ได้ 20 ล้านคนในเดือน ธ.ค.นี้ ขณะที่ทำเนียบขาวแถลงว่า รองประธานาธิบดี ไมค์ เพนซ์ ของสหรัฐ และภริยาจะฉีดวัคซีนในวันที่ 18 ธ.ค.นี้ และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อินดิวิจันเช่นกัน สำหรับผู้เสียชีวิตของสหรัฐ วันเดียวพบเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 เท่า มากกว่า 3,700 ศพและติดเชื้อไม่ต่ำกว่า 250,000 ราย ยอดเสียชีวิตรวม 304,000 ศพ ป่วยทะลุ 16.7 ล้านราย

ต่อมาเวลา 17.30 น. นายวีระศักดิ์

ผวจ.สมุทรสาคร นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นพ.อนุกุล ไทยถนอม นพ.พร.สมุทรสาคร พ.ศ.อ.พัฒนปกรณ์ ชั้นประเสริฐ รอง ผบ.ภ.จว.สมุทรสาคร ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 ราย เป็นหญิงอายุ 67 ปี เจ้าของแฟปลาในตลาดกุ่ม จ.สมุทรสาคร โดยเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. มีอาการปวดเมื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น จึงเข้ารับการตรวจที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง พบว่ามีผลเป็นบวกจึงส่งมารักษาต่อที่ รพ.สมุทรสาคร กระทั่งวันที่ 17 ธ.ค. พบผลเป็นบวก แพทย์ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด ส่วนผู้ใกล้ชิดที่ถูกกักกันตัวเพื่อเฝ้าดูอาการด้วยนั้น มีด้วยกัน 4 กลุ่มรวม 18 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ลูกชายคนที่สองอายุ 31 ปี เพื่อนลูกชาย เป็นหญิงอายุ 25 ปี มารดาผู้ป่วยติดเชื้ออายุ 95 ปี น้องชายผู้ป่วยอายุ 57 ปี น้องสะใภ้อายุ 57 ปี พี่สาวคนโตอายุ 73 ปี แม่บ้านอายุ 50 ปี ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลและกักกันที่บ้าน กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยใน

เตลิวีลส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

ช่วงชายของ ลีอูกชายคนที่ 1 อายุ 3๗ ปี กักกันตัวที่ รพ., ลูกจ้างเมียนมาชาย อายุ 40 ปี, ลูกจ้างเมียนมาชาย อายุ 48 ปี อยู่ระหว่างติดตามมาเก็บตัวอย่างและกักกัน กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ๕ ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วไม่พบเชื้อ

นายวีระศักดิ์ เปิดเผยว่า ต้นตอของโควิดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายนี้ อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคว่ารับเชื้อมาจากใคร ซึ่งขอให้พี่น้องประชาชนรอฟังการแถลงข่าว อย่าเชื่อว่าสื่อโดยยังไม่ผ่านการคัดกรองเด็ดขาด ส่วนมาตรการในการควบคุมโรค ได้แก่ ผู้ป่วยได้รับการรักษาและแยกกักใน รพ. เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 18 ราย เก็บตัวอย่างแล้ว 18 ราย ผลเป็นลบ 10 ราย รอผล 8 ราย ส่วนอีก 2 ราย เป็นแรงงานเมียนมา อยู่ระหว่างติดตามทำการสอบสวนโรคกันหาคัดกรอง และเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเพิ่มเติมในตลาดกุ่ม ได้แก่ ผู้ค้า ผู้ซื้อ และแรงงานในตลาดกุ่ม ลูกค้าที่มาซื้อปลาเป็นประจำ และผู้ที่ติดต่อกับผู้ป่วย ๒.ผู้บริหารตลาดให้ความร่วมมือในการหยุดให้บริการตลาดกุ่ม 3 วัน ในส่วนแพลตฟอร์มผู้ป่วยจะหยุดให้บริการจนครบ ๗ วัน และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตลาดกุ่ม แพกุ้ง แพลลา รวมทั้งเน้นมาตรการป้องกัน คือสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ชุมชน โดยเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค โดยเฉพาะ

ผู้ที่มีประวัติไปแพลตฟอร์มที่เดียวกับผู้ป่วยหรือสถานที่เดียวกับผู้ป่วยเคยไปในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

พ.ศ.อ.พัฒนปกรณ์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ทางตำรวจต้องเข้มเรื่องจับปรับ ผู้ไม่สวมหน้ากากก่อนออกจากบ้าน โดยใช้มาตรการตามที่ จ.สมุทรสาคร เคยประกาศใช้รับไม่เกิน 20,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวในมาหัชที่เข้ามาทั้งถูกต้องและผิดกฎหมายมีอยู่ราว 5 แสนคน ขณะนี้จะให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงเพื่อหาต้นตอของเชื้อมาจากที่ใด

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส แถลงว่า ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส มีผลตรวจเป็นบวกติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส แถลงเพียงสั้น ๆ ว่า ได้รับดำเนินการตรวจในทันทีที่ทราบ ว่าผู้นำฝรั่งเศสแสดงอาการและเขาก็ตัวเอง 7 วัน แต่ยังสามารถทำงานและปฏิบัติภารกิจ แต่ต้องรักษาระยะห่าง ทั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า มีการใช้ระบบติดตามเพื่อหาตัวผู้สัมผัสติดต่หรือไม่ แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีมาครงได้ไปร่วมประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปมาด้วย และได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกส แต่ยังไม่มีความเห็นจากทางเจ้าหน้าที่โปรตุเกส.